

## กัมพูชากระตุ้นการส่งออกมันสำปะหลังในจังหวัดพระตะบอง และเสียมราฐ



กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา (Ministry of Commerce) ได้กำหนดนโยบายระดับชาติ ว่าด้วยเรื่องมันสำปะหลัง ปี 2020-2025 เพื่อกระตุ้นการส่งออกมันสำปะหลังในจังหวัดพระตะบอง และเสียมราฐ โดยมีนโยบายส่งเสริมด้านผลผลิตคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการเก็บเกี่ยว

จังหวัดพระตะบอง ปลูกมันสำปะหลังใน 9 อำเภอ พื้นที่รวม 145,894 เฮกตาร์ ผลผลิตรวม 3,276,073 ตัน และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคามันสำปะหลังสด และแห้งปรับตัวดีขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

จังหวัดเสียมราฐ ปลูกมันสำปะหลัง พื้นที่รวม 67,954 เฮกตาร์ ผลผลิตรวม 15.65 ตัน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ขายให้กับพ่อค้าคนกลางเพื่อส่งออกมันสำปะหลังสดไปยังประเทศเวียดนาม และมันสำปะหลังแห้งไปยังประเทศไทย

กัมพูชามีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ กัมพูชา-จีน กัมพูชา-เกาหลีใต้ และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยมีสมาชิกทั้งหมด 15 ประเทศ คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศที่เป็นพันธมิตรการค้าเสรีอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022 รัฐบาลกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงการค้ากับเขตปกครองเอกชน Guangxi Zhuang ประเทศจีน และมีการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง ส่งผลให้กัมพูชาส่งออกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น จำนวน 400,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ ในปี 2021 กัมพูชาส่งออกมันสำปะหลังแห้ง แป้งมันสำปะหลัง และมันสำปะหลัง ประมาณ 3 ล้านตัน ไปยังตลาดต่างประเทศ และตลาดส่งออกสำคัญที่สุดของกัมพูชา คือ ประเทศไทยและเวียดนาม โดยมันสำปะหลังสดมีราคาอยู่ระหว่าง 200-280 เรียล ต่อกิโลกรัม และมันสำปะหลังแห้งมีราคาอยู่ระหว่าง 700-780 เรียล ต่อกิโลกรัม

- นโยบายภาครัฐ
  เศรษฐกิจการลงทุน
  แนวโน้มการตลาด
  รายงานสินค้าและบริการ
  อื่นๆ

## โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

มันสำปะหลังเป็นพืชอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญสำหรับเกษตรกร และเป็นสินค้าเกษตรที่กัมพูชาผลิตมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากข้าว ซึ่งกัมพูชาได้ขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดมาเป็นมันสำปะหลัง และมีการส่งเสริมและพัฒนาการปลูก การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังที่ต่ำ เนื่องจากสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ และเกษตรกรยังเพาะปลูกโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มีการใช้แรงงานคนมากกว่าใช้เครื่องจักรกล ประกอบกับค่าจ้างแรงงานถูก นอกจากนี้กัมพูชายังมีข้อตกลงเพื่อการส่งออกมันสำปะหลังกับเขตปกครองเอกชน Guangxi Zhuang และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัมพูชา-จีน กัมพูชา-เกาหลีใต้ และข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) กับ 15 ประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมจากภาครัฐในการเพาะปลูกมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก และสิทธิประโยชน์ที่มากมายที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของกัมพูชา ถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยสามารถใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานการผลิตมันสำปะหลังเพื่อส่งออกต่างประเทศได้

-----

ที่มา: Khmer Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กัมพูชา

มิถุนายน 2565